



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย  
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย  
สังกัดสำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่ งานวินัยและนิติการ

ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดงานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งนิติการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๓ อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ นั้น

คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย จึงขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดงานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งนิติการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๓ อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท ถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจและประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. สมัครด้วยตนเอง ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานธุรการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ <http://hrm.ru.ac.th>) ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘ ในวันเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

๒. สมัครทางไปรษณีย์ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครจาก <http://hrm.ru.ac.th> และส่งใบสมัครเอกสารและหลักฐานทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘ โดยส่งถึงผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ กองการเจ้าหน้าที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ โดยเขียนมุมซองให้ชัดเจนว่า “สมัครเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติการ” ทั้งนี้จะถือว่าวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัคร กรณีเอกสารที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราฝากหลังวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘ มหาวิทยาลัยจะไม่รับการพิจารณา

๓. กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก โดยคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

นอกนั้นเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดงานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(รองศาสตราจารย์สุชสมัย สุทธิบัติ)

รองอธิการบดีฝ่ายนิติการ

ประธานกรรมการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย